

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะ และรับรองการมีชีวิตอยู่
ของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และกำหนดการรับแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบสถานะ และการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ เพื่อยืนยัน
ความประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ต่อไป

เอกสารหลักฐานการแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพ

<u>ผู้สูงอายุ</u>	- สำเนาบัตรประจำตัวผู้สูงอายุ (รับรองสำเนา)	จำนวน ๑ ฉบับ
	- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ (รับรองสำเนา)	จำนวน ๑ ฉบับ
<u>คนพิการ</u>	- สมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ (รับรองสำเนา)	จำนวน ๑ ฉบับ
	- สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ (รับรองสำเนา)	จำนวน ๑ ฉบับ
<u>ผู้ป่วยเอดส์</u>	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา)	จำนวน ๑ ฉบับ
	- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)	จำนวน ๑ ฉบับ

คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ในเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้รับเบี้ยยังชีพมีหน้าที่ต้องแสดงตน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาล
ตำบลรวมใจพัฒนาจะแจ้งกำหนดการรับแสดงตนผ่านผู้นำชุมชน ประสานการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพ เพื่อรายงานตัวแสดงสถานะมีชีวิตอยู่ครบทุกคนก่อน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงจะมีการ
เบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีปัจจุบัน ถึง วันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป)

ประโยชน์ที่รับเบี้ยยังชีพจะได้รับเมื่อมาแสดงตนในเดือนตุลาคม

(๑) ได้ทราบข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และข่าวสารอื่นๆ ของเทศบาลฯ

(๒) ได้พบปะพูดคุยเพื่อน และผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในชุมชน

(๓) ได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และมีโอกาสได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขข้อมูล หากข้อมูล
นั้นมีความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ
อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการรับเงินในอัตราที่เพิ่มขึ้น สำหรับการคำนวณอายุ เพื่อรับเงินในอัตราขั้นบันได
เช่น อายุ ๖๙ ปี เป็น ๗๐ ปี, ๗๙ ปี เป็น ๘๐ ปี เป็นต้น นอกจากนี้ การแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพ จะทำให้
เทศบาลฯ ทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน ของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และทำให้การรายงานจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลภายหลัง และทำให้การเบิก
เงินเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

๒. หากผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้รับเบี้ยความพิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ มีความประสงค์จะย้ายภูมิลำเนาออก
นอกพื้นที่ระหว่างปี ควรแจ้งให้เทศบาลฯ ทราบก่อนการย้าย เพื่อจะได้ตรวจสอบ และแจ้งสิทธิประโยชน์ที่พึง
ได้รับของผู้ที่ย้าย กรณีตัวอย่างการย้าย และสิทธิหลังการย้ายที่อยู่

กรณีตัวอย่างที่ ๑ ท่านได้แสดงตนเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วมีเหตุให้ย้ายภูมิลำเนา ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเช่นนี้ ท่านต้องแจ้งให้เทศบาลฯ ทราบทันที เพื่อจะได้ ดำเนินการประสานการลงทะเบียน ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ให้ทัน ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเทศบาลฯ ยังคงจ่ายเงินให้แก่ท่านจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กรณีตัวอย่างที่ ๒ ท่านได้แสดงตนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วมีเหตุให้ย้ายภูมิลำเนาหลังจาก วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเช่นนี้ ท่านต้องแจ้งให้เทศบาลฯ ทราบ และต้องไปลงทะเบียน ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินจากแห่งใหม่ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเทศบาลฯ จะยังคงจ่ายเงินให้แก่ท่านจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐

กรณีตัวอย่างที่ ๓ ท่านแสดงตนเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และรับเงินเบี้ยยังชีพ จากเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้ย้ายออกไปจากพื้นที่เทศบาล ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ กรณีเช่นนี้ ท่านต้องไป ลงทะเบียน ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ และจะมีสิทธิได้รับเงิน จากแห่งใหม่ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับเทศบาลฯ ยังจ่ายเงินให้แก่ท่านจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลฯ ได้ทราบเรื่องการย้ายภูมิลำเนาของท่าน จะทำให้สามารถดำเนินการแจ้ง ประสานข้อมูลการย้ายต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ เพื่อติดตามให้ท่านไปลงทะเบียน และจะทำให้ท่าน ยังคงได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง หากท่านไปลงทะเบียนตามกำหนด

๓. หากผู้รับเบี้ยยังชีพฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน เปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจเปลี่ยนธนาคาร จะต้องไปติดต่อ และยื่นเอกสารภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ที่สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์) ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ทั้งนี้ ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ จะต้องแสดงความประสงค์ ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนตามกรณี

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามละเอียดรับคำแนะนำได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ หรือโทรศัพท์ ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๑ โทรสาร ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๖๑ เบอร์มือถือ ๐๘-๑๗๘๔-๐๕๗๒ (บัญชา)

๐๗